



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๓๑๒

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๓๑ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กทพ. ชี้แจง

- ❖ กทพ.พร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ตามสิทธิและระดับอาการ
- ❖ กทพ.เพิ่มความเข้มงวดควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในโรงเรียนและสถานประกอบการ
- ❖ กทพ.พร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ตามสิทธิและระดับอาการ

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทพ. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมพร้อมศักยภาพเตียงและดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตามสิทธิ สำหรับผู้ป่วยทั่วไปกลุ่มอาการสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและจ่ายยาตามระดับอาการและให้คำแนะนำการกลับไปแยกกักกันที่บ้าน โดยสามารถรับยาผ่านช่องทางที่แต่ละโรงพยาบาล (รพ.) ได้เปิดให้บริการ เช่น มารับที่ รพ.ด้วยตนเอง ญาติมารับ ส่งผ่านไปรษณีย์ หรือบริการแบบ Drive Thru สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลืองสามารถติดต่อขอเข้ารับการรักษาใน รพ.ตามสิทธิการรักษา หากมีอาการรุนแรงจะส่งต่อตามระดับความรุนแรงต่อไป ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีแดง ฉุกเฉิน สามารถติดต่อสายด่วนศูนย์เอราวัณ ๑๖๖๙ เพื่อให้คำแนะนำในกลุ่มอาการต่าง ๆ และประสานส่งต่อผู้ป่วยสีเหลืองและแดงเข้ารับการรักษา

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจประเมินและติดตามอาการ หากมีอาการเปลี่ยนแปลงจะมี รพ.ที่เป็นแม่ข่ายใน ๖ กลุ่มเขตเป็นที่ปรึกษา แบ่งเป็น (๑) กรุงเทพเหนือ รพ.นพรัตน์ราชธานี (๒) กรุงเทพตะวันออก รพ.สิรินธร (๓) กรุงเทพกลาง รพ.ราชวิถี (๔) กรุงเทพใต้ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ (๕) กรุงเทพเหนือ รพ.ตากสิน และ (๖) กรุงเทพใต้ รพ.ราชพิพัฒน์ เพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการต่อไป ขณะเดียวกันยังได้จัดเตรียมหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเชื้อสามารถนัดหมายฉีดวัคซีนถึงบ้านได้ สำหรับกลุ่ม ๖๐๘ ที่มารับบริการใน รพ.จะตรวจคัดกรองประวัติ หากเห็นควรได้รับวัคซีน จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ใน ๑๑ รพ.สังกัด กทพ. เพื่อบริการวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนที่จำเป็นอื่นให้ประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรง ขณะเดียวกันยังได้ขยายการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยสามารถดูรายละเอียดการให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ทั้ง ๑๑ รพ.สังกัด กทพ.ได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/Qs๕EL>

* * * * *

❖ กทพ. ...

❖ กทม.เพิ่มความเข้มงวดควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในโรงเรียนและสถานประกอบการ

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึงตรวจติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยเฉพาะในโรงเรียนและสถานประกอบการ กิจกรรม/กิจกรรมว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ประสานสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเน้นย้ำการเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ทั้งผู้ประกอบการ นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงเรียนสังกัด กทม. ขณะเดียวกันสำนักงานเขตได้กำกับดูแลให้โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตลอดภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำโรงเรียนในสังกัดให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ข้อกำหนด ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง ๗ มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา ตลอดจนให้เข้ารับวัคซีนให้ครบเกณฑ์

นายศุภกฤต บุญพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า สำนักเทศกิจ ได้จัดชุดตรวจบูรณาการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดกวดขันสถานประกอบการ สถานบันเทิง ตลอดจนสถานประกอบการอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร